
 

Y Pwyllgor Deisebau 

 

Lleoliad:  
 

 

  

Dyddiad:  
 

  

Amser:  
 

  

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn: 

 

Cofnodion Cryno: 

 

  

Aelodau’r Cynulliad:  

 

 

  

Tystion:  

 

 

  

Staff y Pwyllgor:  

 

 

 

  

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Jenkins 

AC. Dirprwyodd Lyndsay Whittle AC ar ei rhan. 
 

 

 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at: 

 

 y Gweinidog Tai ac Adfywio i ofyn am ei farn am y ddeiseb; a 

http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=cy_200000_10_12_2013&t=0&l=cy


 Peter Black AC i ofyn am ei farn am y ddeiseb, o gofio ei brofiad penodol gyda 

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at: 

 

 y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol;  

 Bwrdd Iechyd Hywel Dda, fel mater o frys; a 

 Chadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol  

 

i ofyn am eu barn am y ddeiseb. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:  

 

 y Gweinidog Tai ac Adfywio i ofyn am ei farn am y ddeiseb;  

 Darren Millar AC i ofyn am ei farn ynghylch a ellid mynd i'r afael â'r materion a godir 

yn y ddeiseb yn y Bil y mae ef wedi cael caniatâd i'w gyflwyno y flwyddyn nesaf; a  

 Peter Black AC i ofyn am ei farn am y ddeiseb, yn sgîl ei waith ar Ddeddf Cartrefi 

Symudol (Cymru) 2013. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y 

Gweinidog Addysg a Sgiliau i ofyn am ei farn am y ddeiseb. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i: 

 

 ofyn i'r deisebwyr am eu hymateb i gyhoeddiad y Prif Weinidog ac a yw hyn yn 

mynd i'r afael â'u pryderon mewn modd digonol; a  

 disgwyl am ganfyddiadau'r arolwg annibynnol.  
  

 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i: 

 

 nodi ymateb y Gweinidog a'r ffaith ei bod wedi addo i roi'r wybodaeth ddiweddaraf 

i'r Pwyllgor am unrhyw ddatblygiadau; a 



 gofyn i'r deisebwyr eto a oes ganddynt unrhyw sylwadau i'w gwneud am lythyr y 

Gweinidog. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a chytunodd i'w chau gan na chafwyd ymateb gan y 

deisebydd yn ystod y pedair wythnos flaenorol.   
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a gofynnodd i'r tîm clercio gyflwyno 

cynnig ar gyfer sesiwn dystiolaeth bosibl.  
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn i'r Gweinidog am 

eglurhad llawnach o'i barn nad yw'n cael ei ystyried yn addas gosod goleuadau ar y 

gyffordd hon. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i: 

 

 ofyn i'r Clerc ysgrifennu at Mr Collins i egluro rôl y Pwyllgor; ac 

 ysgrifennu at Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gan gynnwys mater 

rhestrau lleol, cynlluniau datblygu lleol, a barn yr arolygydd cynllunio ynghylch yr 

angen am friff datblygu. 
 

 ŷ

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn am ymateb pellach 

gan y Gweinidog ynghylch ymateb diweddaraf y deisebwyr.  
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn am ymateb pellach 

gan y Gweinidog ynghylch ymateb diweddaraf y deisebwyr.  
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i'w chau yng ngoleuni 

ymateb y Gweinidog, a nododd nad yw'n barod i ddeddfu ar hyn.   
 

 

 

 



 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu eto at y 

deisebwyr i ofyn iddynt a oes ganddynt unrhyw sylwadau i'w gwneud am yr ymatebion 

a ddaeth i law. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn i'r Gweinidog Cyfoeth 

Naturiol a Bwyd a fyddai'n barod i ystyried diogelu coed hynafol a choed treftadaeth 

ymhellach mewn deddfwriaeth arfaethedig. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i'w chau gan na chafwyd 

ymateb gan y deisebwr. 
 

 ŵ

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i: 

 

 ofyn i'r Gweinidog hysbysu'r deisebwr ynghylch dechrau a chynnydd yr arolwg y 

mae disgwyl iddo ddechrau yn ystod haf 2014; ac 

 ysgrifennu at yr RSPCA i ofyn iddo am ei farn am ymateb y deisebwr dyddiedig 23 

Tachwedd i'w lythyr. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i gynhyrchu adroddiad yn 

crynhoi canfyddiadau'r Pwyllgor ar ôl iddo drafod y ddeiseb a'r materion ehangach ac i 

drafod hwn mewn cyfarfod Pwyllgor yn y dyfodol. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i'w chau gan na chafwyd 

ymateb gan y deisebwyr ers cryn amser. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a chytunodd i'w chau gan na chafwyd ymateb gan y 

deisebwyr ers cryn amser. 
 

 

 



Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb gan fod y 

deisebydd yn fodlon gydag ymateb y Gweinidog.  
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn am farn y deisebwyr 

eto. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn i'r deisebwyr eto a 

oes ganddynt unrhyw sylwadau i'w gwneud am yr ymatebion a ddaeth i law. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth am y ddeiseb a chytunodd i ofyn am farn y deisebwyr 

eto ynghylch y llythyr gan y Bwrdd Iechyd. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:  

 

 ofyn i'r deisebydd gyflwyno ei gynigion mewn cyfarfod Pwyllgor yn y dyfodol; a  

 gofyn am sylwadau pellach gan y Gweinidog yn sgîl yr ymatebion a ddaeth i law.  
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn i'r deisebwyr eto a 

oes ganddynt unrhyw sylwadau i'w gwneud am lythyr y Gweinidog. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y 

Gweinidog eto i ofyn iddi a hoffai fynd i'r afael â'r rhan refeniw o'r ddeiseb yn benodol, 

yn enwedig yng ngoleuni'r cyhoeddiadau diweddar mewn perthynas â Chomisiwn Silk. 
 

Cyn cau'r cyfarfod, gwnaeth y Cadeirydd atgoffa'r Aelodau o gyflwyniad sydd i ddod ar 

ddeiseb ac mai dyddiad y cyfarfod nesaf yw 21 Ionawr. 

 

Diolchodd y Cadeirydd hefyd i Sian Giddins am ei gwaith ar ran y Pwyllgor a gwnaeth ei 

llongyfarch ar ei dyrchafiad diweddar. 

 

Yn olaf, dymunodd y Cadeirydd gyfarchion y tymor i'r Aelodau a staff. 



 
 

 


